



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที 14 เดือนเมษายน พ.ศ.2551 หน้า 25

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

เข้าค่ายปิดเทอม บ้านคุณตาคุณยาย



ช่วงปิดเทอมคุณพ่อคุณแม่หลายคนอาจจะพาลูกๆ ไปเข้าค่ายหรือตัว
เข้มเรียนพิเศษเพิ่มเติมตามคอร์สต่างๆ

ขณะที่การได้ไปเที่ยวหรือไปอยู่ที่บ้านคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือ
ญาติผู้ใหญ่ไม่ว่าจะในเมืองหรือต่างจังหวัด คือการเปิดโลกการเรียนรู้
ที่มีคุณค่าไม่แพ้กัน

เมื่อลูกต้องห่างไกลพ่อแม่ เด็กๆ จะได้เรียนรู้อะไร การติดต่อสื่อสาร
ระหว่างลูกกับพ่อแม่ควรวางระยะใกล้ไกลมากน้อยแค่ไหน และมีปัจจัยใดต้องคำนึงถึงบ้าง

**รศ.เยาวพา เดชะคุปต์ อาจารย์จากสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ (มศว) กล่าวถึงกรณีที่พ่อแม่ที่มีพื้นเพอยู่ในต่างจังหวัดและเข้ามาทำงานในเมืองใหญ่
เมื่อถึงช่วงปิดเทอมก็จะส่งลูกกลับไปอยู่กับญาติๆ ในต่างจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นบ้านคุณปู่คุณ
ย่า คุณตาคุณยาย หรือลุงป้าน้าอาว่า เป็นสิ่งที่ดีหากส่งไปในวัยที่เหมาะสม ซึ่งควรอยู่ในช่วง
วัย 9-10 ขวบขึ้นไป**

การส่งเด็กที่เล็กมากๆ ไปอยู่กับญาติๆ ในต่างจังหวัดหรือแม้กระทั่งต่างประเทศจะมีปัญหา เนื่องจาก
เด็กจะรู้สึกเหมือนตัวเองถูกทอดทิ้ง เด็กจะว่าเหว การส่งลูกหลานไปอยู่กับปู่ย่าตายายหรือญาติๆ ใน
ต่างจังหวัดนั้นเราต้องแน่ใจว่า มีเวลาให้เด็กๆ

การปล่อยให้เด็กอยู่ตามลำพังหรือให้เด็กอยู่กับโทรทัศน์ ดูการ์ตูน หรือเล่นเกมนั้นก็อาจจะไม่เกิด
ประโยชน์ จะเห็นว่าเด็กที่ถูกเลี้ยงโดยใช้โทรทัศน์หรือปล่อยให้เด็กดูทีวีอย่างเดียวเด็กจะพูดโดยใช้
ภาษากำตุ่น คือพูดเป็นคำๆ บางครั้งก็สื่อสารกับผู้ใหญ่ไม่เข้าใจ ดังนั้นการเลี้ยงให้เด็กได้อยู่กับ
ผู้ใหญ่ พูดคุยและใกล้ชิดจะทำให้เด็กมีสัมพันธภาพที่ดีกว่าการเลี้ยงโดยใช้โทรทัศน์เป็นพี่เลี้ยง

ข้อดีของการส่งเด็กฯ ไปอยู่กับปู่ย่าตายายในต่างจังหวัด เด็กๆ จะได้เรียนรู้วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละพื้นที่ นอกจากนี้ เด็กๆ ยังได้รับรู้ถึงสายใยรักที่ผู้ใหญ่รุ่นปู่ย่าตายาย ตลอดจนญาติๆ คนอื่นมีให้เด็ก เด็กได้ซึมซับวิถีชีวิตที่ยังคงงามในต่างจังหวัด เด็กได้รู้จักญาติๆ รู้จักเคารพผู้ใหญ่ เพราะสมัยนี้ครอบครัวคนรุ่นใหม่จะเป็นครอบครัวเดี่ยว การอบรมเลี้ยงดูโดยให้เด็กรู้จักผู้ใหญ่ในครอบครัวจะค่อยๆ เลือนหายไปจากสังคมไทย การที่เด็กมีโอกาสไปอยู่ต่างจังหวัดซึ่งยังมีเรื่องการเคารพผู้ใหญ่กันอยู่เด็กๆ จะเห็นและค่อยๆ ซึมซับสิ่งเหล่านี้ไปที่ละน้อย



ส่วนข้อที่ควรระวังก็คือ ปู่ย่าตายายบางครอบครัวรักหลานมากและเลี้ยงแบบตามใจ และบางครอบครัวก็ตามใจมาก อยากได้อะไรก็ต้องได้ ปู่ย่า ตายายออกมาปกป้องหลานทุกอย่าง ทำผิดก็ไม่ดก กล้วย หลานเสียใจ อย่างนี้เป็น การเลี้ยงที่ผิด ดังนั้นปู่ย่าตายายต้องเลี้ยงหลานด้วยการชี้ให้เห็นเหตุผล รู้ระเบียบ กฎเกณฑ์ เวลา สถานที่ ช่วงเวลา ให้รู้ว่าตอนไหนควรจะทำอย่างไร และท้ายที่สุดต้องฝึกให้เขาช่วยเหลือตนเอง

ในเด็กอายุต่ำกว่า 9 ขวบ ถ้าพ่อแม่จะส่งไปอยู่กับปู่ย่าตายายหรือญาติฯ ในต่างจังหวัด พ่อแม่ต้องไปอยู่กับเด็กด้วยสักระยะหนึ่ง แต่ก็ไม่แนะนำให้ปล่อยเด็กไว้เพราะเด็กจะฝังใจว่าตัวเองถูกทิ้ง และเขาจะไม่มีความสุข

ด้าน คุณสิทธิศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ นักวิชาการการศึกษา สังกัดกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คุณพ่อของน้องเต้และน้องเต๋ย ให้ความเห็นถึงการที่ผู้ปกครองส่วนหนึ่งมักพาลูกๆ ไปเข้าคอร์สเรียนต่างๆ เพื่อเตรียมตัวสู่ระดับชั้นต่อไปว่า ชีวิตปิดท้อมของเด็กๆ เหล่านี้ก็ไม่ต่างอะไรกับชีวิตเปิดท้อม ดนเห็นว่าชีวิตในช่วงปิดท้อมของเด็กนั้นควรมีอิสระ ผ่อนคลาย พร้อมทั้งได้เรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ในที่นี้คุณสิทธิศักดิ์ให้คำนิยามว่า "เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตและการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมที่ต่างออกไป"

ด้วยเหตุนี้ น้องเต้และน้องเต๋ยจึงมีโอกาสได้ใช้ชีวิตช่วงปิดท้อมที่ต่างจากเด็กส่วนใหญ่ น้องๆ ทั้งสองจะเดินทางไปพักกับคุณยายที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี "ถ้าถามว่ากลัวหรือไม่เป็นห่วงใหม่ที่ลูกๆ ทั้ง 2 อยู่ไกล ก็คงต้องตอบว่าห่วงแน่นอน เหตุผลที่ตัดสินใจให้ไปส่วนหนึ่งเพราะอยากให้เขาเป็นเพื่อนคนเดา คนแก่ และอีกส่วนหนึ่งเพื่อที่จะให้เด็กฯ ได้ใช้ชีวิตที่อิสระและผ่อนคลายจากที่ต้องเรียนมาหลายเดือน ได้ทำกิจ กรรมใหม่ๆ ที่ต่างจากที่ทำในกรุงเทพฯ"

คุณสิทธิศักดิ์กล่าวต่อว่า "ทุกๆ ปิดท้อมจะส่งลูกทั้ง 2 คนไปอยู่กับคุณยาย ลูกๆ ทั้งสองจะมีโอกาสช่วยคุณยายทำขนมขายทุกวัน ซึ่งทำให้เห็นคุณค่าของเงินด้วย นอกจากนี้การรวมกลุ่มเล่นกับเด็กในละแวกนั้นยังฝึกทักษะการเข้าสังคมและการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆ ได้โดยไม่รู้ตัว บรรยากาศของชีวิตต่างจังหวัดจะต่างกับในตัวเมืองมาก เพราะเด็กจะมีโอกาสคิดและทำด้วยตนเอง โดยยังอยู่ในสายตาและความดูแลของผู้ใหญ่"

เมื่อถามคุณสิทธิศักดิ์ว่ากลัวไหมว่าพัฒนาการของลูกๆ ทั้ง 2 จะต่างจากเด็กฯ คนอื่นที่ผู้ปกครองส่งเรียนพิเศษในช่วงปิดท้อม คุณพ่อน้องเต้และน้องเต๋ยให้คำตอบสั้นๆ ว่า "ไม่กลัวเลย เพราะโดยส่วนตัวไม่ได้ซีเรียสมากกับการเรียนของลูกๆ การศึกษาทางวิชาการเป็นส่วนสำคัญก็จริง ในสังคมเราจะตัดสินบุคคลจากการศึกษาเป็นหลัก แต่ประสบการณ์ก็มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน รอบๆ ตัวเรามีการเรียนรู้ที่นอกเหนือจากตำรามากมาย บุคคลที่ประสบความสำเร็จไม่จำเป็นจะต้องเป็นบุคคลที่มีคะแนนสอบหรือเกรดเฉลี่ยสูง แต่อาจเป็นคนที่ไม่คิดเป็น รู้จักปรับตัว และรู้จักนำความรู้ต่างๆ มาปรับใช้

มากกว่า ดั้งนั้นสำหรับน้องเต้และน้องเต๋ยแล้วจึงไม่มีการกดดันในการเรียน และพยายามฝึกให้เขาทั้ง 2 รู้จักคิดมากกว่า ส่วนเรื่องพัฒนาการนั้นแน่นอนว่าต้องต่างกัน แต่ก็ไม่สามารถบอกได้ว่าด้านไหน ดีกว่าหรือแยกว่ากัน เพราะเมื่อประกอบอาชีพจริงแล้วคิดว่าต้องใช้ความรู้ทั้ง 2 ด้านควบคู่กันไป"

หน้า 25